



ข่าวส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี saraburi@doae.go.th โทร. ๐-๓๖๓๑-๙๐๒๖

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑

<http://www.saraburi.doae.go.th>

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน..พึ่งพาได้

กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมจัดทำแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อมาพบว่า ความต้องการในการพัฒนาภาคเกษตรมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงต้องการข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นและระดับชาติ และมีปัญหาภัยพิบัติค่อนข้างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อวางระบบบริหารงานอาสาสมัครเกษตรให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ครอบคลุมอาสาสมัครเกษตร ๑๓ ประเภท อาทิ หมอдинอาสา ประมงอาสา เกษตรหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสหกรณ์ และ ครูบัญชีอาสา เป็นต้น

เมื่อดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง พบว่า อาสาสมัครเกษตรดังกล่าวทำงานเฉพาะด้าน ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ แต่การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน กระทรวงเกษตรฯ จึงแก้ไขปัญหาโดยออกประกาศว่าด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านขึ้น และให้มีการคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านๆ ละ ๑ คน เรียกว่า “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” หรือ “อกม.” เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ และเกษตรกร รวมทั้งประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรด้วย

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรีมีจำนวน อกม. ๙๕๖ ราย โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของ ภาครัฐด้านต่างๆ ดังนี้ คือ

- ๑) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน เช่น ประสานและ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
- ๒) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๓) ประสานงานการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน
- ๔) ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ น้ำเสีย ภัยแล้ง น้ำท่วม และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นต้น เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้ทันที่

อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาด้านการเกษตร สามารถปรึกษา “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” ได้แต่จะช่วยให้จริงหรือไม่???? ต้องลองใช้บริการกันดูนะครับ
